

CHÍNH PHỦ**NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2001/
NĐ-CP ngày 27/3/2001 về việc tổ
chức lại một số cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
và Ủy ban nhân dân quận, huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh.****CHÍNH PHỦ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25 tháng 6 năm 1996;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Trong khi chờ Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) và để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:**Điều 1.**

1. Thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất Ủy

ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em.

2. Đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được thành lập theo Nghị định số 156/HĐBT ngày 17 tháng 12 năm 1981 thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tách Văn phòng Ủy ban nhân dân thành hai Văn phòng (Văn phòng Ủy ban nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân) thì hợp nhất thành một Văn phòng với tên gọi là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được quy định tại văn bản riêng của Chính phủ.

3. Căn cứ vào đặc điểm địa lý, kinh tế, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước và năng lực cán bộ quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhưng ở quận, huyện không quá 10 phòng, ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh không quá 11 phòng, ở thành phố (đô thị loại 2) thuộc tỉnh không quá 12 phòng, ở huyện đảo không quá 8 phòng.

Những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được quy định tại các Luật, Pháp lệnh thì vẫn giữ nguyên tổ chức và tên gọi như hiện nay.

4. Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 2.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp

với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

PHAN VĂN KHẢI

**NGHỊ QUYẾT của Chính phủ số 03/2001/
NQ-CP ngày 02/4/2001 phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 3
năm 2001.**

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2001, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2001, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 năm 1996-2000 và những giải pháp cho giai đoạn 2001-2005.

Trải qua hơn 12 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu vực đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước ta, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới. Đầu tư nước ngoài đã tác động tích cực đến việc bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp cận và mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển thị trường quốc tế và nâng cao năng lực xuất khẩu, khai thác tốt hơn các nguồn lực trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.... Tuy nhiên, trong thời gian qua, kết quả việc thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Tình hình này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là

những vướng mắc trong quy hoạch đầu tư, sự thiếu hoàn chỉnh, đồng bộ trong hệ thống pháp lý, chính sách và thủ tục hành chính.

Để tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới cần có các giải pháp tích cực hơn trong việc nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài; hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, đổi mới và triển khai có hiệu quả các chính sách về đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư nước ngoài hoạt động có hiệu quả; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và công tác cán bộ; chủ động trong việc vận động, xúc tiến đầu tư và làm tăng lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001-2005, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II năm 2001.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình bày đề án về Chiến lược cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Công cuộc cải cách hành chính Nhà nước ta được bắt đầu từ năm 1991 đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nền hành chính đang đổi mới còn nhiều khiếm khuyết, mang nhiều dấu ấn của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Chiến lược cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa có hiệu lực và hiệu quả cao trên cơ sở đổi mới đồng bộ về cả thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức và tài chính công.

Các thành viên Chính phủ cần nghiên cứu thêm để tham gia ý kiến hoàn chỉnh chiến lược này. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện

0966017
www.ThuVienPhapLuat.com
Tel: +84-8-3845 6684
LawSoft